

'ม.มหิดล'เตรียมเปิดอบรมออนไลน์ 'ทักษะพร้อมใช้'ดูแลคนเจ็บนอกโรงพยาบาล

ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามที่ได้ยินเสียงไซเรน (Siren) ต่างภาวนาให้ผู้ประสบเหตุที่กำลังรอคอย ภาวนาหรืออยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ผ่านพันทวีวิกฤต กลับบ้านไปด้วยความปลอดภัย การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยไม่จำกัด อยู่เพียงแค่ภายในโรงพยาบาล อาสาสมัคร อาจมาจากสมาชิกในชุมชนหรือเคยเป็นผู้ป่วย มาก่อน เช่นเดียวกับ "อาสาสมัครกู้ชีพ" หาก ได้ฝึกฝนให้มี "ทักษะพร้อมใช้" จะทำให้โอกาส รอดชีวิตของผู้ประสบเหตุไม่เป็นเพียงแค่ ภาวนาหรือ

รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้า ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ หาก รอคอยแต่การช่วยเหลือจากทีมแพทย์ฉุกเฉิน อาจไม่ทันการณ์ วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่นำไปสู่การ สูญเสียหรือบาดเจ็บรุนแรง คือ การฝึกทักษะ เพื่อการดูแลตัวเอง และผู้ประสบเหตุ ตลอดจน เรียนรู้กลไกและวิธีป้องกันอุบัติเหตุ

เพราะนาทีแห่งวิกฤต ไม่ใช่ช่วงเวลา ของการลองผิดลองถูกหากได้เรียนรู้วิธีการ ปฐมพยาบาล ห้ามเลือด บีมหัวใจ การแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถช่วยชีวิตตัวเอง และผู้อื่นได้ไม่ยาก ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ ต่อยอดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาฉุกเฉิน การแพทย์ เพื่อขยายผลสู่ภาคประชาชน สู่รายวิชาออนไลน์เพื่อฝึกทักษะการดูแลผู้บาดเจ็บ นอกโรงพยาบาลในระดับเบื้องต้น

“แม้จะไม่ถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มี ใบอนุญาตจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นใบเบิกทางสู่การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัว ในพื้นที่เกิดเหตุดังเช่นอาสาสมัครฉุกเฉิน การแพทย์ แต่รายวิชาออนไลน์ การดูแล ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล จะทำให้ผู้เข้ารับการ อบรมเกิดความเชื่อมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ได้ต่อไปในยามฉุกเฉิน” รศ.ดร.นพ.ไชยพร กล่าว

อย่างไรก็ดี รศ.ดร.นพ.ไชยพร ฝากเตือน กรณีที่เข้าใจกันคลาดเคลื่อนว่าจะต้องเคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บในทันทีที่เกิดเหตุ ซึ่งหากทำโดยไม่จำเป็น และไม่ถูกวิธี อาจยิ่งทำให้เป็นอันตราย ซึ่งในขณะที่ หากมีการบาดเจ็บที่จะต้องมีการห้ามเลือด หรือ บีมหัวใจจะต้องทำในทันทีโดยไม่ต้องรอทีมแพทย์ โดยหากสามารถทำได้ถูกต้องวิธีอาจช่วยยื้อชีวิต ผู้ประสบเหตุได้ระหว่างรอ

ในฐานะผู้ก่อตั้งรายวิชาออนไลน์ “การดูแล ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล” รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น พร้อมทำหน้าที่ “ปัญญาของแผ่นดิน”

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: ทั่วไป/-

วันที่: จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15263

หน้า: 17(กลาง)

Col.Inch: 59.93

Ad Value: 74,912.50

PRValue (x3): 224,737.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ม.มหิดล'เตรียมเปิดอบรมออนไลน์ 'ทักษะพร้อมใช้'ดูแลคนเจ็บนอกโรงพยาบาล



รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล มอบองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัย ห่างไกลจากอุบัติเหตุ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับ E-Certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล และอยู่ระหว่างการ

ดำเนินการเพื่อใช้เทียบโอนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติ เมื่อผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดทาง MUx ได้ในเร็ว ๆ นี้

ติดตามรายละเอียดได้ที่ <https://mux.mahidol.ac.th>

มหาวิทยาลัยมหิดล